



ที่ ลพ ๗๒๕๐๒/ว. ๐๒๕๘

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ
๓๙๙ ม.๑๔ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ ลำพูน ๕๑๑๘๐

๒๓ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบและแจ้งยืนยันกรรมสิทธิ์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและการใช้ประโยชน์
เรียน

อ้างถึง พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ/หรือ แบบบัญชีรายการห้องชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ จะดำเนินการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ และเพื่อให้การดำเนินการประเมินภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เป็นไปโดยครบถ้วน ถูกต้อง จึงขอความร่วมมือท่านตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินของท่าน ตามบัญชี รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) และ/หรือ แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.๔) ที่จัดส่งมาด้วยพร้อมนี้

- กรณีบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ แจ้งมีข้อมูล ถูกต้อง ตรงกับรายการทรัพย์สินของท่าน ท่านไม่ต้องดำเนินการใด ๆ
- กรณีบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ แจ้งมีข้อมูล ไม่ถูกต้อง คลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงกับรายการทรัพย์สินของท่าน ให้ท่านนำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาทะเบียนบ้าน และใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (ถ้ามี) ฯลฯ มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ณ งานจัดเก็บ รายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เพื่อยืนยันข้อมูลความถูกต้องหรือสามารถยืนยันข้อมูลรายการ ทรัพย์สินผ่านช่องทาง QR Code (ด้านหลังหนังสือ) เพื่อทำการปรับแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป ทั้งนี้ ให้ท่าน ดำเนินการติดต่อมายังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ หากพ้น ระยะเวลาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ จะถือว่าข้อมูลที่แจ้งไว้ ถูกต้อง ครบถ้วน และจะดำเนินการ ประเมินภาษีตามขั้นตอนต่อไป อนึ่ง หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามยังเจ้าหน้าที่ งานจัดเก็บ รายได้ กองคลัง หรือโทรศัพท์ติดต่อมายังหมายเลข ๐-๕๓๙๘-๔๑๕๙ ต่อ ๓ ในวันและเวลาราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี และ
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ แซ่จีน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ



กองคลัง/งานจัดเก็บรายได้

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๓๙๘-๔๑๕๙ ต่อ ๓, ๐-๕๓๙๘-๔๑๔๐